



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศผลการรับโอน(ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๙ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับโอน (ย้าย) ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับโอน(ย้าย) แล้ว จึงประกาศผลการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายวัฒนพงศ์ ธิรภัทรไพบุลย์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสุจินดา อินคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)	สำนักปลัด อบต. อบต.ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณารับโอน(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างดังกล่าว ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีมติให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง การรับโอน (ย้าย) ครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณารับโอน(ย้าย) ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา